

Số: 299/XDPT-CQDN

Kiên Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2020

V/v thông báo cho cán bộ, công chức và
người dân cảnh giác với tiền giả loại mới

SỞ THÔNG TIN VÀ TÀI CHÍNH	
ĐẾN	Số: 2478
	Ngày: 31/8/20
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện dấu hiệu đối tượng tiêu thụ tiền giả. Để nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm liên quan đến tiền giả. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông báo đến cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường một số nội dung liên quan đến tiền giả loại 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ như sau:

1. Tiền giả polymer mệnh giá 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

1.1. Tiền giả in trên nilon vẫn seri HJ, KR, MT có đặc điểm như: Tiền giả được in trên nền nilon dễ bai giãn, lớp mực in dễ bong tróc; hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không cân đối, không rõ ràng; có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn bằng phương pháp in phun nhưng không giống tiền thật; không làm giả hình bóng chìm và dây bảo hiểm hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt; không làm giả yếu tố IRIODIN hoặc có nhưng không rõ ràng, không có hiệu ứng như tiền thật; khi soi dưới đèn cực tím: Một số khu vực nền và cửa sổ phát quang (KR nhìn thấy rõ số mệnh giá in giả dập nổi trên cửa sổ lớn), số seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình ấn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang.

1.2. Tiền giả in trên giấy vẫn seri AS, BK, DO, EK, FA, JZ, SX, TF, TQ, TS, VC, XN có đặc điểm nhận dạng như: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền (BK, DO, EK, TF, TQ, TS, VC, XN) hoặc chỉ dán nilon khu vực cửa sổ (AS, FA, JZ, SX) một số loại (DO, TQ, TS, XN) có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn nhưng không giống tiền thật; không làm giả hình bóng chìm và dây bảo hiểm hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt; hầu hết các loại tiền không làm giả yếu tố in nổi (riêng DO, TQ, TS, XN làm giả in nổi tại vị trí cụm số mệnh giá nhỏ góc trên, bên phải, mặt trước) bằng cách dùng vật sắc nhọn làm thủng, biến dạng nền giấy từ mặt trước ra mặt sau; khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, số seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Dây bảo hiểm, hình ấn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

2. Tiền giả polymer mệnh giá 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) in trên giấy vắn seri AD, FO, GS, RN và 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) in trên giấy vắn seri FB, FS, RP, TB, YV

Có đặc điểm làm giả đơn giản, kém chất lượng như: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền; khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, số seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ản (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

Nay phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Kiên Giang thông báo đến thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên năm, nâng cao cảnh giác. Đồng thời, khi phát hiện tiền giả hoặc đối tượng sử dụng tiền giả thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Đội thuộc XDPT;
- Lưu: VT XDPT, (Đ2)QL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Phạm Thị Cúc